



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สี่

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สี่ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 186 คน เป็นผู้เสนอ)

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การอภิปรายทั่วไปฯ ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด จำนวน 45 ชั่วโมง 11 นาที 16 วินาที โดยคณะรัฐมนตรีใช้เวลา จำนวน 9 ชั่วโมง 24 นาที 53 วินาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลา จำนวน 52 นาที 7 วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา จำนวน 32 ชั่วโมง 55 นาที 54 วินาที คงเหลือ จำนวน 12 ชั่วโมง 4 นาที 6 วินาที ประธานใช้เวลา จำนวน 1 ชั่วโมง 58 นาที 22 วินาที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม**

**สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** ในประเด็นความไร้วิสัยทัศน์ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ จนนำไปสู่วิกฤตปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ หนี้สิน ซึ่งเป็นชนวนนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยืดถอยยาวความเปราะบางทางสังคมให้มากขึ้น รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยิ่งบริหาร ยิ่งเหลื่อมล้ำ ยิ่งบริหาร ยิ่งเป็นหนี้ ยิ่งบริหาร ยิ่งสร้างหนี้ข้ามรุ่น ยิ่งบริหาร ยิ่งทำให้รายจ่ายเพิ่มลดรายได้ ทำลายโอกาส ทั้งยังเป็นผู้เสพติดอำนาจ ไม่เคารพหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ขาดจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย ไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน มุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อปิดปากประชาชน และจงใจคุกคามละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองอย่างร้ายแรงที่สุด บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริต เทียงธรรม นอฉล กู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจ จัดงบประมาณโดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชน พรนเปรอแต่กองทัพเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตน ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของประชาชน ปกป้องและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา บริวาร และพวกพ้องที่กระทำผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำลายระบบคุณธรรมและระบบราชการทหาร

**ประเด็นความเหลื่อมล้ำ** ปัญหาที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งปัญหาด้านสังคม การศึกษา ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ได้อย่างไร โดยคำตอบ คือนับตั้งแต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามายึดอำนาจของผู้ที่ประชาชนเลือกมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ได้แจกจ่ายความยากจนให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและยังหล่อเลี้ยงคนไม่กี่ตระกูลที่เป็นเครือข่ายอำนาจของตนเองและขยายฐานครอบครองทรัพยากรมากขึ้น โดยความยากจนที่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ำจะเป็นระเบิดเวลาที่รัฐบาลได้กระจายไปทั่ว และวันนี้ระเบิดนั้นเริ่มทำงานหนักขึ้นเรื่อย ๆ

จนวันหนึ่งผลกระทบจะไม่เลือกคนจนคนรวยโดยทุกคนจะได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำพอกัน ซึ่งในวันนี้ประเทศไทยติดอันดับ 10 ประเทศ ที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุด คนรวยที่สุดร้อยละ 10 ของประเทศ ถือครองทรัพย์สินประเทศมากกว่าร้อยละ 69 คนรวยที่สุดร้อยละ 1 ของประเทศถือครองทรัพย์สินมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนจนร้อยละ 20 ถึง 2,500 เท่า มากไปกว่านั้นสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นั้นหมายถึงทรัพย์สินของคนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังถูกดูดไปอยู่กับคนไม่กี่ตระกูล จะเห็นได้จากชาวไร่ ชาวนา ผู้ประกอบการ SMEs ที่ทรัพย์สินของพวกเขาเริ่มถูกยึดไปเป็นทรัพย์สินของสถาบันการเงินและนายทุน การถูกยึดทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินทำกิน ประหนึ่งว่ารัฐบาลได้ลงโทษประชาชนที่กระทำความผิดร้ายแรง แต่ประชาชนเหล่านี้เพียงแต่พยายามตั้งใจทำมาหากิน พยายามที่จะมีอาชีพโดยสุจริต แต่สุดท้ายกลับได้รับความสิ้นเนื้อประดาตัว ภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ พื้นที่กว่าร้อยละ 45 และประชากรมากกว่าร้อยละ 40 ที่อยู่ในภาคการเกษตร แต่เมื่อดู GDP ภาคการเกษตรต่อ GDP รวมของประเทศ พบว่ามีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก นั้นหมายความว่าภาคการเกษตรแทบอยู่ในภาวะที่สิ้นหวัง ในขณะที่เดียวกันเงินเพื่อที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นภาระซ้ำเติมเกษตรกรมากยิ่งขึ้น แม้ราคาพืชผลเกษตรและอาหารจะเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเงินนั้นไม่ถึงเกษตรกร โดยเม็ดเงินเหล่านี้อยู่ที่พ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออก และด้วยต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ยิ่งซ้ำเติมพี่น้องประชาชนมากขึ้นอีก ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 - 300 ทำให้ชาวนาขาดทุนทันที และยังไม่รวมค่าเช่าพื้นที่ทำนาที่ชาวนาบางคนต้องจ่ายจึงทำให้ชาวนาเป็นหนี้สิน และนี่คือปัญหาโครงสร้างธุรกิจเกษตรที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการแก้ปัญหาไม่ใช่หน้าที่ของเกษตรกรแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล สิ่งที่น่ายกรัฐมนตรีต้องทำคือกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตของเกษตรกรให้สอดคล้องกับราคาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรแต่รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการทำให้ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล น้ำมันขึ้นราคาร้อยละ 30 แต่ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 - 300 โครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ภายใต้สภาวะเช่นนี้มีแต่พ่อค้าปุ๋ยและผู้ส่งออกที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งการแก้ปัญหาเงินเพื่อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตสูงนั้นต้องแก้ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑท์ให้สูงขึ้นทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การแปรรูปที่ต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเปลี่ยนสินค้าเกษตรจากสินค้าโภคภัณฑ์ให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑท์นำไปสู่การแข่งขันได้ รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหที่ต้นเหตุจึงนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้น

**ประเด็นหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น** โดยวันนี้หนี้เกษตรกรเฉลี่ยอยู่ที่ 262,000 กว่าบาท ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.54 จากปี 2563 และปัญหาหนี้ที่เป็นวิกฤตนี้จึงเป็นที่มาของมีอบชาวนา โดยเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีชาวนาและเกษตรกรจากทั่วประเทศกว่า 36 จังหวัด เดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงการคลัง โดยชาวนาที่เข้ามาปักหลักอยู่ริมถนนต้องละทิ้งท้องไร่ท้องนาที่คุ่นชินมาเผชิญกับความวุ่นวาย เผชิญมลพิษที่กรุงเทพฯ เขาเหล่านั้นไม่ได้ต้องการมาแต่จำเป็นต้องมาเพราะหมดหนทางที่นาถูกยึด ไม่มีที่ทำกิน จึงต้องมาทวงถามการแก้ปัญหาจากรัฐบาลแต่รัฐบาลมองมีอบชาวนาเป็นเพียงมีอบการเมืองจึงแก้ปัญหาแบบการเมืองไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ซึ่งแท้จริงแล้ว มีอบชาวนาเป็นเรื่องหนี้สินของเกษตรกรและเป็นตัวสะท้อนหนี้สินเกษตรกรที่หมดหนทางแก้ไข ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้ลูกหลานที่ไปหารายได้จากเมืองใหญ่และกีดกันไม่สามารถส่งค่าใช้จ่ายมาจนเจือจรรอบครัวในชนบทได้ จึงทำให้ก้อนหนี้ใหญ่ขึ้นเกินมูลค่าหลักทรัพย์และเป็นที่มาของการที่เกษตรกรถูกยึดที่ดิน ทั้งนี้ ราคาปัจจัยที่ขูดรีด ราคาพืชผลผลิตที่ตกต่ำ และการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี เป็นต้นเหตุของหนี้สินชาวนา นอกจากนี้ หนี้สิน

ในกลุ่ม SMEs ก็สาหัสพอกัน โดยเฉพาะ SMEs ภาคการเกษตร ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือที่ปฏิบัติไม่ได้จริง โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan ที่เงื่อนไขการกู้ไม่สอดคล้องกับภาคปฏิบัติ โดยกำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ที่สั้นเกินไป เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทัน และยังมีเงื่อนไขที่ธนาคารไม่พร้อมเสี่ยง โดยวันนี้เกษตรกรเป็นหนี้หลายแห่ง ทั้งในระบบและนอกระบบ ทำให้ธนาคารมองว่าหากต้องมีการยึดทรัพย์ ธนาคารไม่พร้อมที่จะมีความเสี่ยงที่จะแบ่งทรัพย์สินก้อนนี้กับสถาบันการเงินอื่น ๆ ธนาคารจึงเข้มงวดกับการกำหนดเงื่อนไขการกู้ซึ่งทำให้ชาวบ้าน และ SMEs ไม่สามารถกู้ได้ ความช่วยเหลือจึงไม่ไปถึงประชาชนที่เดือดร้อน อีกทั้งเงินกู้ก่อนนี่ยังถูกนำไปปล่อยให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีของธนาคารที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงอยู่แล้ว นี่คือการไม่เข้าใจปัญหาจนนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ไม่ตรงปัญหา คือ ไม่เข้าใจ ทำให้ไม่เป็น และช่วยไม่จริง ทำให้ชาวบ้านและ SMEs ถูกบีบเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบซึ่งเป็นการพยายามดิ้นรนหาทางรอด ทั้งที่รู้ว่าดอกเบี้ยมีอัตราที่สูงแต่ประชาชนก็ต้องยอม ที่แย่ไปกว่านั้น เงินกู้นอกระบบที่ได้มาก็ไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงที่เก็บเป็นรายวัน รายสัปดาห์ จนมองไม่เห็นอนาคตว่าจะใช้หนี้คืนได้อย่างไร และนี่คือจุดเริ่มต้นของการหนีหนี้ของประชาชนเพราะถูกเจ้าหนี้ข่มขู่ กดดัน ทำร้ายร่างกายและจิตใจจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ลูกหนี้ต้องหลบหนีเจ้าหนี้ทุกหนทางเพื่อรักษาชีวิต ในขณะที่เจ้าหนี้ก็มีเครือข่ายติดตามลูกหนี้ไปทุกที่จนลูกหนี้ไม่สามารถกลับบ้านได้ ต้องออกจากงาน ไม่มีรายได้ นำไปสู่การสูญเสียครอบครัว เพราะเจ้าหนี้ยังติดตามคุกคามข่มขู่ไปถึงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าและบางคนต้องยอมจบชีวิตฆ่าตัวตายเพื่อหยุดวงจรหนี้นอกระบบ ทั้งยังมีระบบการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งรัฐบาลละเลยในการแก้ไขปัญหาโดยประชาชนอาจเริ่มต้นด้วยหนี้จำนวนไม่มากแต่หนี้จะเติบโตด้วยเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ที่สามารถปกป้องอันตรายนี้เพื่อให้ชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัย ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรีสั่งหยุดวงจรหนี้ระบบไปยังผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะช่วยปกป้องชีวิตและสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ลูกหนี้ นอกระบบทั่วประเทศได้ทันที แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการปัญหานี้จนทำให้เข้าขั้นวิกฤตมีความรุนแรงจนไม่สามารถจบได้ในวันนี้ เป็นหนี้รุ่นต่อรุ่น เด็กที่เกิดมาในยุคนี้ต้องซึมซับความทุกข์ของครอบครัวอันเกิดขึ้น และเด็กหลายคนในวันนี้ไม่มีโอกาสฝันถึงอนาคตที่สดใส เพราะนายกรัฐมนตรียังไม่มีความรู้เรื่องของการทำมาหากินและการสร้างรายได้ รู้แต่การกู้ที่ไม่นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ โดยกู้มาแจกหวังสร้างคะแนนนิยมซึ่งเงินที่กูมานั้นเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องรับผิดชอบและเป็นความจนข้ามรุ่น เป็นความจนที่ประชาชนไม่อยากจะอีกต่อไป

**ประเด็นยิ่งบริหาร ยิ่งเพิ่มรายจ่าย ลดรายได้ ทำลายโอกาส** โดยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหานี้สินจะต้องลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพิ่มรายจ่าย ลดรายได้ และทำลายโอกาส ด้วยความไม่เข้าใจปัญหาเกษตรกร และเมื่อกล่าวถึงเรื่องของปุ๋ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องเกษตรกร เมื่อราคาปุ๋ยแพง นายกรัฐมนตรีกลับแก้ปัญหาด้วยการทำเหมืองแร่โปแตซ ซึ่งเป็นตรรกะที่ห่างไกลจากความเป็นจริงมากเพราะแร่โปแตซไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าปุ๋ย โดยแร่โปแตซเป็นต้นทางของแร่โพแทสเซียมซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 กว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต แม้เราจะมีแหล่งแร่โพแทสเซียมแต่ก็ต้องนำเข้าแร่ธาตุอีกหลายชนิด และที่สำคัญยังต้องนำเข้าปุ๋ยเพราะประเทศไทยมีโรงงานปุ๋ยไม่เพียงพอ โดยวันนี้ปริมาณแร่โปแตซที่เรานำเข้าคือ 900,000 ตันต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เฉพาะเหมืองที่จังหวัดนครราชสีมาก็สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ นั่นคือ 1 ล้านตันต่อปี ดังนั้นการจะทำเหมืองเพิ่มที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ไม่ได้เป็นไปได้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการปุ๋ยภายในประเทศ และการให้เหตุผลว่าการทำเหมืองโปแตชจะทำให้คนไทยที่ใช้ปุ๋ยถูกก็อาจจะไม่จริงเพราะประเทศไทยปลูกอ้อยเองแต่น้ำตาลกลับมีราคาแพง ประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันมีปอขุดเจาะน้ำมันแต่ประชาชนก็ยังใช้น้ำมันในราคาแพง โดยการทำเหมืองแร่โปแตชนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่เกษตรกรแต่เป็นกลุ่มนายทุน จึงเห็นได้ว่าความไม่รอบรู้และขาดวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อการทำลายโอกาสของประเทศ นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายกรณีคาร์บอนเครดิต โดยปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ทำให้ประเทศต่าง ๆ พยายามร่วมมือกันลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งหนึ่งในกลไกนั้นคือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยเป็นการซื้อขายสิทธิที่จะผลิตก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นกลไกเคลื่อนย้ายเงินทุนจากผู้ที่มีความจำเป็นต้องสร้างมลพิษไปสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษ ซึ่งประเทศไทยดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศว่า ประเทศไทยจะลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ในปี ค.ศ. 2030 แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้จริงจังต่อการขับเคลื่อนให้ภารกิจนี้สำเร็จตามที่ได้ประกาศไว้ในเวทีโลก เพราะหากมีความจริงจังในการปฏิบัติภารกิจนี้ก็ต้องเร่งให้มีการวางระบบเพื่อให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เรียบร้อยโดยเร็ว เช่น ออกกฎระเบียบในการซื้อขายและตั้งเกณฑ์มาตรฐานคาร์บอนเครดิตที่สะท้อนราคาที่ชัดเจน แต่พบว่ามี การตั้งคณะทำงานและมีการให้งบประมาณเพียงเล็กน้อยในภารกิจระดับชาติ แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเครดิตทำให้การซื้อขายคาร์บอนในประเทศนี้เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ทั้งนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบุว่าประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตสูงหมายถึงประสิทธิภาพการลดคาร์บอนที่สูงตามไปด้วย แต่เมื่อพิจารณาราคาคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยจะอยู่ที่ 120 บาทต่อตัน เทียบกับประเทศในสหภาพยุโรปที่มีราคาถึง 2,400 บาทต่อตัน ซึ่งต่างกันถึง 20 เท่า จึงไม่ต้องสงสัยว่าประสิทธิภาพในการลดคาร์บอนของไทยจะต่ำมากเพียงใด และเมื่อพิจารณาปริมาณการซื้อขายในประเทศในปี 2565 ครึ่งปีมียอดเพียง 27,774 บาท ในขณะที่ตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลกมีมูลค่าถึง 29.7 ล้านล้านบาท ทำให้เห็นว่าเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกยังห่างไกลจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ในเวทีโลก และเป็นที่น่าเสียดายโอกาสของพี่น้องเกษตรกรในชนบท ที่เป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพการผลิตคาร์บอนเครดิตเพราะความล่าช้าของภาครัฐ เอื้อนายทุนสร้างความเหลื่อมล้ำทำให้คนไทยเสียประโยชน์ โดยที่กล่าวมานั้นเป็นความล้มเหลวในการบริหารด้านเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาหนี้สินและความเหลื่อมล้ำที่เกิดจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกความไม่รู้ครอบงำ และเห็นว่าสิ่งที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสบความสำเร็จคือการสร้างแบรนด์ “อำนาจนิยม” ของตนเองได้อย่างชัดเจน

**ประเด็นความบกพร่องในการชดเชยความเสียหายของเกษตรกรจากปัญหาของโรคคอตีบแอฟริกาในสุกร หรือ ASF** เนื่องจากรัฐบาลหลอกลวงประชาชนโดยการประกาศว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ ASF แต่กลับปกปิดข้อเท็จจริงต่อประชาชนและระดับโลก โดยให้เหตุผลว่าเนื้อหมูราคาแพงเพราะขาดตลาด ทั้งที่ความจริงมีหลักฐานหลายประการ คือหนังสือราชการของภาคีสัตว์แพทย์ ซึ่งถูกนำไปชุกซ่อนปกปิดไว้ จนในที่สุดต้องออกมายอมรับว่าพบ 1 ตัวอย่างที่เป็นโรค ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยหมดตัว สิ้นอาชีพ ขณะที่เกษตรกรรายใหญ่ได้กำไรจากการส่งออก

ทั้งยังนำเนื้อหมูที่ตายเพราะเป็นโรคมาขายให้กับประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศว่าช่วยเหลือประชาชนด้วยการจำหน่ายเนื้อหมูราคาพิเศษในตลาด อ.ต.ก. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กิโลกรัมละ 140 บาท จึงได้มีการซื้อเนื้อหมูดังกล่าวมาและส่งไปชั้นสุตรที่มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผลตรวจว่าทั้งหมดมีผลเป็นบวกคือเป็นเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาต์ 100 โดยพิสูจน์ 2 ครั้ง ก็ได้ผลเป็นบวกทุกครั้ง ซึ่งสวนทางกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าเชื่อดังกล่าวหมดจากประเทศแล้ว และแม้ว่าจะปล่อยให้เกิดโรคระบาดแพร่ไปทั่วประเทศ แต่รัฐบาลกลับต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกไปอีก 2 เดือน ส่อให้เห็นว่าเป็นเอื้อประโยชน์หรือไม่ ทั้งนี้ ความล้มเหลวในการบริหารและแก้ปัญหา เรื่องโรคระบาดในสัตว์ที่ปล่อยให้เกิดปัญหาโรคระบาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพราะการพยายามรักษาอำนาจของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศได้มีการแก้กฎหมายหลายฉบับด้วยเจตนารวมศูนย์อำนาจและกฎหมายควบคุมโรคระบาดจึงได้รับผลกระทบไปด้วยทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

**ประเด็นปล่อยปลະละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในกองบินตำรวจ** ทั้งยังมีการยอมให้ใช้ตัวช่างอีกประเภทหนึ่งไม่ให้หน่วยงานใดกล้าตรวจสอบได้ โดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ พลตำรวจตรี กำพล ภูคาสถาพร ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบินตำรวจ โดยระหว่างนั้นได้ดำเนินการลงนามในสัญญาโครงการซ่อมบำรุงอากาศยานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมและจัดหาอะไหล่ ตามงบประมาณปี 2563 จำนวนกว่า 950 ล้านบาท แต่ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน 2564 บริษัท การบินไทยฯ ได้ยื่นหนังสือทวงหนี้มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงทำให้พบว่ากองบินตำรวจ โดย พล.ต.ต.กำพล และพวก ได้สั่งจ้างสั่งซื้อเพิ่มเติมเกินกว่างบประมาณที่วางไว้ รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเป็นจำนวนถึง 2,774 ล้านบาท ซึ่ง 2 ใน 3 ของทั้งหมดนี้ กองบินตำรวจไม่สามารถเบิกจากคลังมาจ่ายได้ และกว่า 784 ล้านบาท ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเลย อาทิ ซื้อถังน้ำดับไฟฟ้า 8 ล้านบาท หรือซื้อตะขอเกี่ยวสินค้า 6.3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบกลับถูกถ่วงเวลาทำให้ล่าช้า และทำซ้ำไปมา โดยกระบวนการตรวจสอบครั้งแรก เริ่มต้นจากการเสนอเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งให้จเรตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม 2564 แต่กลับใช้เวลากว่า 3 เดือนจึงจะสามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ และเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม 2564 แต่ภายหลังกระบวนการตรวจสอบโดยจเรตำรวจสิ้นสุดกลับมีคำสั่งให้ส่งเรื่องไปที่กองวินัยตำรวจเพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่อีก โดยทางกองบินตำรวจได้ทวงถามเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลับได้คำตอบว่าย่างร่างคำสั่งไม่เสร็จ และกว่าจะได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่กันจริง ๆ คือช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา และยังคงมีการเปลี่ยนตัวกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของตำรวจ ได้ทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ที่ สตช. ทำหนังสือขอความช่วยเหลือมายังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ลงนามทำหนังสือรับทราบเรื่องนี้ด้วยตนเอง แต่สุดท้ายก็ยังไม่ปล่อยปลະละเลยไม่เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนกระทั่งกรมบังคับคดีซึ่งดูแลเรื่องการเงินฟูกิจการของบริษัท การบินไทยฯ ส่งหนังสือทวงหนี้ 1,824 ล้านบาท มายัง สตช. อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่จะปฏิเสธหนี้ก่อนนี้ได้ เพราะตามขั้นตอน สตช. มีเวลาในการปฏิเสธหนี้ภายใน 14 วัน แต่ สตช. กลับล่าช้าทำหนังสือปฏิเสธหนี้ตอบกลับไปเกินเวลาที่กำหนด ทำให้ สตช. ต้องชำระหนี้บริษัท การบินไทยฯ เป็นจำนวนถึง 937 ล้านบาท ส่วนสาเหตุที่หนี้ลดลงจากเดิม เนื่องจากทางตำรวจไปขอต่อรองกับบริษัท การบินไทยฯ ให้ยกเลิกรายการบางส่วนที่ยังไม่ได้รับพัสดุมาได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้วิธี

อนุมัติงบกลางเพื่อใช้หนี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอีกครั้ง รวมถึงยังอนุมัติให้ สตช. สามารถก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณปี 2563 ด้วย มตินี้จึงเหมือนเป็นการฟอกขาว ทั้งยังนำเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายให้กับการทุจริตที่เกิดขึ้นในกองบิน ตำรวจอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกรณีทำสัญญาแลกเปลี่ยนอะไหล่อากาศยานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยรวบรวมเอาอะไหล่เก่า ๆ ที่เสื่อมสภาพแล้วไปแลกกับชุดใบพัดทางเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ชุด ซึ่งในเรื่องนี้ จากคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ตำแหน่งระดับผู้การกองบินมีอำนาจอนุมัติวงเงินได้เพียง 5,000,000 บาทเท่านั้น หรือในระเบียบกระทรวงการคลังระบุไว้ว่าวงเงินต้องไม่เกิน 500,000 บาท แต่เมื่อมีการประเมินราคาของที่นำไปแลกจำนวนทั้งหมด 6,622 ชิ้น พบว่าราคารวมกันสูงถึง 1,157 ล้านบาท และในจำนวนนี้ยังพบด้วยว่ามีคำสั่งให้นำอะไหล่ของเครื่องบิน Skyvan 1 ลำ 4 ชิ้น ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเครื่องยนต์ 2 ชิ้น และอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 3 ลำ อีก 21 ชิ้น ไปรวมกับเศษเหล็กอีกด้วย โดยอะไหล่ดังกล่าวที่สวมเข้ามาในบัญชีแลกเปลี่ยนนี้ยังใช้งานได้ทั้งหมด ประเมินแล้วมีมูลค่าประมาณ 111,000,000 บาท แต่เมื่อนำไปรวมกับเศษเหล็กมูลค่าจึงเหลือเพียง 2,500,000 บาทเท่านั้น และกรณีนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก็มีการถ่วงเวลา ตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปวนมาเช่นเดิม จากพฤติกรรมที่สื่อทุจริตในกองบินตำรวจมีความชัดเจนทั้ง 2 กรณี และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบปัญหาตีมาตลอด เพราะเป็นผู้ลงนามรับทราบด้วยตนเอง แต่กลับไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับ พลตำรวจตรี กำพล ภูศลสถาพร เลยไม่มีแม้กระทั่งการถูกพักงาน จึงทำให้สมาชิกฯ เกิดความสงสัยและไปตรวจสอบต่อจนได้ไปพบข้อมูลว่า มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยสำหรับขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ถปภ.ขบวน ฮ.เดโซชัย 5) โดย พลตำรวจตรี กำพล ภูศลสถาพร มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ฯ ซึ่งการตั้งศูนย์ดังกล่าวไม่มีในโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่มีระเบียบรับรอง และการให้ผู้อำนวยการศูนย์ ที่มีอำนาจสั่งการกองบินตำรวจได้ อาจเป็นการเปิดทางให้ พลตำรวจตรี กำพล ภูศลสถาพร เข้าไปสะสางเรื่องในกองบินตำรวจหรือทำลายหลักฐานที่ยังไม่เคยเปิดเผยได้ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญคือ ในปี 2565 พลตำรวจตรี กำพล ภูศลสถาพร ทำการบินไปแล้วกว่า 40 ครั้ง โดยมีการตรวจสุขภาพตามระเบียบเนื่องจากย้ายไปอยู่ในหน่วยที่ไม่ต้องทำการบินแล้วจึงถือเป็นการทำงานที่บกพร่องและเสี่ยงอันตราย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายถวายความปลอดภัยฯ กลับบกพร่อง ให้คนที่ขาดคุณภาพปฏิบัติการกิจเพื่อถวายความปลอดภัยสูงสุด

**ประเด็นปัญหาโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ** งบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มแรกทางกองทัพเรือเสนอของบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำแบบ 2 แกรม 1 ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แต่ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็ได้เสนอขออนำงบผูกพันมาจัดซื้อเรือดำน้ำ ทั้ง 2 ลำที่เหลือ รวมมูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท ตกลำละ 1.2 หมื่นล้านบาท เป็นเรือดำน้ำดีเซล รุ่น S26T ลำที่ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเรือ แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาไม่มีเครื่องยนต์ดำเนินการก่อสร้างต่อ ส่วนลำที่ 2 ตั้งงบประมาณไว้ระหว่างปี 2563 – 2569 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้จัดซื้อ เพราะพรรคเพื่อไทยคัดค้านไว้ ทั้งนี้ ส่วนประกอบสำคัญที่สุดของเรือดำน้ำคือเครื่องยนต์ ซึ่งจีนไม่สามารถผลิตเองได้ ต้องติดต่อซื้อจากประเทศเยอรมนี แสดงให้เห็นว่าตอนทำสัญญาซื้อขาย กองทัพเรือไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังจนเกิดความเสียหายต่อประเทศ ต่อมากองทัพเรือได้หารือ

กับบริษัท CSOC ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายจีนที่ได้เสนอเครื่องยนต์ของจีนรุ่น CHD 620 มาใส่แทน แต่กองทัพเรือ ยืนยันว่าต้องการเครื่องยนต์จากเยอรมัน ปัญหาดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องรับผิดชอบ เพราะสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำยกเลิกได้ อีกทั้งในสัญญา ยังระบุด้วยว่า หากฝ่ายจีนไม่สามารถสร้างเรือดำน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาได้ ทางไทยมีสิทธิยกเลิก สัญญาได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่สุดท้ายก็ไม่มี การแสดงท่าทีใด แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหา ทั้งที่สัญญาเปิดช่องให้ นอกจากเสียงงบประมาณจากการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก มูลค่า 1.25 หมื่นล้านบาทแล้ว ขณะนี้ยังต้องเสียงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำอีก 2.1 หมื่นล้านบาท จากโครงการสนับสนุนเรือดำน้ำซึ่งจ่ายเงิน ไปแล้ว ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลหากเทียบกับภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ นอกจากนี้ ในปี 2565 กองทัพเรือ ยังของบประมาณจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) รุ่น Hermes 900 ซึ่งไม่มีอาวุธ และมีปัญหา เรื่องประสิทธิภาพ จำนวน 3 ลำ พร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับปฏิบัติการจริง มูลค่า 4.1 พันล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือต้องการใช้งบประมาณโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็น จึงขอให้ นายกรัฐมนตรีตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการจัดซื้อเพราะขณะนี้ยังไม่มี การเซ็นสัญญา และมูลค่าเกิน 500 ล้านบาท ต้องขออนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งสามารถทบทวนอีกครั้งได้ ส่วนการขอ งบประมาณในปี 2566 ของกองทัพอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F-35A ซึ่งเป็นเครื่องบิน รบรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถล่องหนหายตัวได้ บินด้วยท่วงท่าพิสดาร มีกล้องรอบตัวมองเห็น รอบด้าน บินเร็วเหนือเสียงได้นาน และเป็นเครื่องบินอวกาศสามารถควบคุม UAV ได้ แต่หากมองถึง ความเหมาะสมท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังไม่ควรที่จะซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ ดังกล่าว เพราะประเทศไทยเป็นหนี้มหาศาลและต้องกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบินอีกทั้งราคาเครื่องบินเปล่าที่ไม่มี อาวุธลำละ 2,900 ล้านบาท ซึ่งแพงมากและไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขั้นตอนในการจัดซื้อ จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยสภาองเกรสของสหรัฐ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 20 เดือนจึงจะทราบว่า จะสามารถซื้อได้หรือไม่ กองทัพอากาศไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณโดยงบประมาณปี 2564 ยังค้างอยู่และไม่มีการเบิกจ่ายจำนวน 1,283 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงกลาโหมก็ไม่มี การตรวจสอบหรือดำเนินการ ใด ๆ อีกทั้งประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันละ 30,000 คน และยังไม่มียาดีรักษา ตลอดจน วิกฤติเศรษฐกิจ ของแพง น้ำมันแพง ประชาชนตกงาน คนจนเดือดร้อนทั่วประเทศ รัฐบาลจึงควรที่จะนำเงิน งบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนก่อน

**ประเด็นการคุกคามและละเมิดสิทธิของนักกิจกรรม** โดยใช้กระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปราบปรามประชาชนผู้เห็นต่าง และปิดกั้นการใช้เสรีภาพของประชาชน ตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำลายทั้งระบบกฎหมายปกติ ระบบนิติรัฐ แล้วสถาปนาระบบกฎหมายชุดใหม่ขึ้นมาแทน โดยมักอ้าง กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับประชาชน กลายเป็นการปกครองแบบ Rule by law ผ่านกฎหมายที่เขียนขึ้นเอง ในรูปแบบประกาศคำสั่งของ คสช. และ การใช้กฎหมายความมั่นคงต่าง ๆ ทั้ง มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่นฯ และ มาตรา 112 แบบปิดผนึก มาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหาร ควบคุมตัวในค่ายทหาร และดำเนินคดีในศาลทหาร และจากรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน พบว่า ภายใต้อำนาจของ คสช. มีพลเรือนถูกดำเนินคดีในศาลทหารอย่างน้อย 2,408 คน และมีผู้ถูกดำเนินคดีจากประกาศคำสั่ง คสช.

อย่างน้อย 428 คน จำนวน 67 คดี มีผู้ถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างน้อย 197 คน 115 คดี มีผู้ถูกดำเนินคดีจากมาตรา 116 อย่างน้อย 124 คน 50 คดี และมีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 อย่างน้อย 169 คน ทั้งนี้ จากเอกสารหมาย จ.14 ที่ฝ่ายกฎหมายของ คสช. ส่งไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อแกนนำผู้ชุมนุมผู้ที่ต้องการเลือกตั้ง ที่แนะนำให้พนักงานสอบสวนตีความว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นความผิดตามมาตรา 116 และยังให้ใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารใส่ร้ายแกนนำการชุมนุมและให้ดำเนินคดีโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความยากลำบาก เป็นหลักฐานที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินคดีการเมืองทั้งหมดในยุค คสช. เป็นคดีนโยบาย แม้ว่าหลังจากปี 2561 จะมีการเลือกตั้งที่ทำให้สถานการณ์เบาบางลงแต่จากกระแสการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งในปี 2563 จึงเกิดการดำเนินคดีการเมืองและการใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างบิดเบือนตามนโยบายสมัย คสช. อย่างรุนแรง กว้างขวาง และสร้างความเสียหายร้ายแรงมากกว่าเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะการนำมาตรา 112 กลับมาใช้อีกครั้งในลักษณะของคดีนโยบาย มาดำเนินคดีกับแกนนำการชุมนุมหลายบุคคล มีการฟ้องในต่างจังหวัดให้ผู้ต้องหาต้องสู้คดีด้วยความยากลำบาก มีการรื้อฟื้นคดีย้อนหลังไปหลายปี และยังมี การดำเนินคดีไม่เว้นแม้แต่กับเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี หรือเพียงการแสดงออกอย่างการแต่งชุด Crop Top ขณะเดียวกัน ผู้ถูกกล่าวหาด้วยคดีนโยบายตามมาตรา 112 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ทั้งที่พฤติการณ์ เป็นเพียงการแสดงออกทางการเมืองหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสันติ ไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี ไม่มีพฤติการณ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน จนผู้ต้องหาหลายคนอดอาหารประท้วง มีการให้ประกัน ด้วยเงื่อนไขที่มุ่งรีดถอนเสรีภาพ ทำให้คดีการเมืองที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมีจำนวนสูงมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยปัจจุบันมีผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ได้ รับการประกันตัวอย่างน้อย 30 คน จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีผู้ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย 1,832 คน โดยเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 282 ราย มีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 กว่า 200 คน

ทั้งนี้ การบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้ำจุนและรักษาอำนาจทางการเมือง อย่างมีระบบแบบแผน และกลายเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ขึ้นพื้นฐานของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งวิกฤตของสถาบันตุลาการและสถาบันทางการเมืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดด้วย จึงเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่ การรัฐประหารปี 2557 คืนความปกติให้สังคมไทย ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ไม่ว่าจะมีความคิด ความเชื่อ และความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม

**ประเด็นนโยบายทางการศึกษา** โดยไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลสามารถดำเนินการตามนโยบาย ที่ให้ไว้ตอนหาเสียงได้เลย จึงขอทวงถามอนาคตให้กับลูกหลานและพี่น้องประชาชน เนื่องจากผู้ปกครองยังต้อง ประสบปัญหาความยากลำบากหาของเข้าโรงรับจำนำเพื่อนำเงินมาจ่ายเป็นค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ตลอดจน ชุดลูกเสือ เนตรนารี อีกทั้งลูกหลานของเราเหล่านี้ยังต้องกู้เงินเรียน แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉย ปล່อยให้อนาคต ทางการศึกษาของลูกหลานไม่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นเพียงสูญญากาศของประเทศ โดยกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รายงานสถิติในปีการศึกษาที่ 1/2562 และปีการศึกษาที่ 1/2563 มีเด็กจำนวนถึง 1.8 ล้านคน ที่มีโอกาสจะหลุดจากระบบการศึกษา ในปีการศึกษาที่ 1/2564 มีนักเรียนยากจน หรือยากจนพิเศษที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 1.9 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก



สะท้อนให้เห็นว่าในจำนวนเด็ก 100 คน จะมีเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ 16 คน ส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการดำเนินชีวิต การทำงาน และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ใช่แค่ปัญหาทางการศึกษาเท่านั้น แต่กระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย และจากผลการวิจัยพบว่า หากประเทศไทยไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และหากประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า 228,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับไม่เต็มใจเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย แต่กลับนำเงินไปซื้ออาวุธมากกว่าดูแลอนาคตของประเทศ และยังไม่นำปัญหาหนี้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยโครงการใกล้เคียงหนี้สินเพื่อแก้หนี้เปรียบเสมือนการซ้ำเติมลูกหลานของเราที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษา เมื่อสภาพเศรษฐกิจวิกฤตเด็กที่จบใหม่จึงประสบภาวะตกงานและไม่มีเงินมาชดใช้หนี้กองทุน กยศ. แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ กยศ. โดยกระบวนการใกล้เคียงหนี้สินไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และมีระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่นานเพียงพอทำให้หลังใกล้เคียงไม่นาน ลูกหนี้ผิดชำระหนี้และไม่สามารถชำระหนี้ได้ และ กยศ. มีค่าบริหารจัดการในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายดำเนินคดี ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกองทุนที่ต้องเป็นเสมือนกองทุนให้เปล่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำความยากจน และเป็น การให้โอกาสลูกหลานเราเข้าถึงระบบการศึกษา แต่กองทุนกลับดำเนินการเหมือนทำธุรกิจและมีแนวคิดในการบริหารกองทุนเพื่อให้ได้ผลกำไร และใช้งบประมาณดำเนินคดีกับลูกหลานไปแล้วเป็นจำนวนเงินกว่า 9,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการฟ้องร้องแทนที่จะให้อัยการเป็นผู้ดำเนินการตามกลไก การกระทำเช่นนี้มีผลประโยชน์หรือการทุจริตเกิดขึ้นภายในกองทุน กยศ. หรือไม่ หากนำงบประมาณสำหรับดำเนินคดีเปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มงบประมาณให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีประโยชน์มากกว่าหรือไม่

**ประเด็นการฆาตกรรมลูกเรือชาวจีน 13 ราย กลางแม่น้ำโขง ในปี 2554** โดยลูกเรือ 12 คน เสียชีวิตจากการโจมตี และอีก 1 คน หายสาบสูญ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการฆาตกรรมปกปิด ลบ หรือการทำลายศพ ซึ่งไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีได้ ทางกองทัพมีการประวิงเวลา โดยอัยการสูงสุดได้พิจารณาและมีคำสั่งในคดีดังกล่าว โดยสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ถึง 9 ในความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญาหลังจากผ่านมา 11 ปี เป็นที่น่าเสียใจว่าคดีข้อเฝ้าระวังได้หมดอายุความไปแล้ว และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา ส่วนคดีฆาตกรรมที่มีอายุความ 20 ปี ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทางกองทัพได้มีความพยายามนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย ส่งฟ้องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่น่าเสียใจคือรัฐบาลปล่อยระยะเวลาดำเนินการนานเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการค้าบริเวณชายแดนสองฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและเสียเพื่อนที่คืออย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนไม่ได้รับการผลักดันจากทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นายกรัฐมนตรีมีพฤติการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ปกป้อง ช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้ากว่า 10 ปี แสดงให้เห็นความไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานทางจริยธรรม ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการทหาร

**ประเด็นการปล่อยคนแวล้อมทุจริตอย่างกว้างขวาง** อาทิ การทุจริตบ้านเคหะสุขประชา โดยได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ให้ตรวจสอบ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่นายกรัฐมนตรี กลับแต่งตั้งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอยู่สังกัด พรรคเดียวกันเป็นกรรมการสอบ นอกจากนี้ ยังได้นำรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเคหะสุขประชายื่นต่อ ประธานคณะกรรมการสิทธิการการสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ ปี 2564 ซึ่งมีสมาชิกฯ จากพรรคเดียวกับกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ไม่ทราบว่ามีมีการตรวจสอบแล้วหรือยัง ตลอดจนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังใช้เงิน 33 ล้านบาท ใช้ซื้อขวดเปล่ามา กรอกน้ำ เพื่อมาแจกให้หน่วยงานในสังกัด 12 เขต ทั้งที่ราคาขวดเปล่าในท้องตลาดอยู่ที่ 70 บาทต่อแกลลอน แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซื้อในราคา 181 บาทต่อแกลลอน ทั้งนี้ ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า มีโครงการเกี่ยวกับการขุดเจาะ น้ำบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มทำโครงการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ด้วยงบประมาณ 1,800 ล้านบาท รวม 10 โครงการ ทั้งที่ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 แต่ขณะนี้เดือนกรกฎาคม 2565 ในเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีประกาศ TOR เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2566 มากกว่า 10 โครงการ ซึ่งโครงการทั้ง 10 โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่และไม่จำเป็นเร่งด่วนเหมือนการซื้อวัคซีน และจากการตรวจสอบการใช้ เงินงบประมาณตั้งแต่ปี 2559 – 2564 จากงานประเภทเดียวกัน มักจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ช่วงไตรมาส 1 หรือไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ จึงสงสัยว่าเป็นการเตรียมเงินไว้ทำอะไรเพราะช่วงนี้ ก็ใกล้เลือกตั้งแล้ว ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากร น้ำแห่งชาติ แต่ยังไม่เคยมีการจับทุจริตและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง อีกทั้งยังเกิดปัญหาน้ำมันและไฟฟ้า มีราคาแพงเพราะมีคนบริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง แม้จะออกมาตรการลดค่าครองชีพแต่กลับยังขอให้ พี่น้องประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการให้ใช้เตาเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า จะเจรจาลดค่าโรงกลั่นและจะใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายโดยใช้กฎหมาย ในการพูดคุยกับโรงกลั่นเพื่อขอแบ่งกำไร แต่ความจริงไม่เคยเจรจাজนทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้น และพี่น้อง ประชาชนต้องเดือดร้อน ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้ามีราคาแพงเพราะเสียค่าโง่แทนชุดก๊าซอ่าวไทย และเสียค่าหายไปแล้ว 500 ล้านบาท ทำให้ต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างชาติซึ่งไม่เกี่ยวกับวิกฤตรัสเซียและยูเครนสักเท่าใด

**ประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี** โดยเชื่อว่าหลังจากวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ประกอบมาตรา 264 กำหนดไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีไม่ได้ และคณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อน รัฐธรรมนูญปี 2560 ให้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญด้วย ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดังนั้น การนับวาระดำรงตำแหน่งต้องนำมารวมกัน และวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จะครบ 8 ปี หากพยายาม อยู่ต่อ เชื่อว่าจะมีวิกฤตประเทศขึ้น ประชาชนยอมรับไม่ได้ เพราะประชาชนไม่ต้องการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากฝันดำรงตำแหน่งต่อไปแล้วเกิดวิกฤตประเทศจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ โดยหากจะแก้ปัญหานี้ ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันไม่ไว้วางใจ แต่หากไม่สำเร็จ พรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับ

การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาด้วย ทั้งนี้ สมาชิกฯ ไม่สามารถไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เพราะการบริหารราชการล้มเหลว เป็นนักกู้เงินสูงสุด โดยมีวงเงินกู้รวม 10 ล้านล้านบาท และเหตุผลที่กู้เงินก็เพื่อนำมาผลาญ มาแจกประชาชนหวังสืบทอดอำนาจ นอกจากนี้ยังไม่สนใจปัญหาประชาชน เห็นได้จากการขอจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมมากกว่างบประมาณกระทรวงด้านสังคม ด้านการช่วยเหลือประชาชน ขณะเดียวกันในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดยังพบว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย

**ประเด็นกลยุทธ์ 3 แกนสร้างอนาคตของนายกรัฐมนตรี** เมื่อไปดูในรายละเอียดก็พบว่า มีแต่เพียงเปลือก แกนที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานซ้ำและมีแต่จะขาดทุน แกนที่ 2 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มต้นซ้ำตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน ความหวังเป็นศูนย์กลางแทบไม่มีทางเป็นไปได้ และแกนที่ 3 การเงิน การธนาคารที่จะให้คน 30 ล้านเข้าถึงนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ อีกทั้งแผนการเงินก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ และผู้บริหารธนาคารระดับประเทศเองก็ยังไม่เข้าใจแผนนี้ โดยเรื่องที่ว่าวางใจไม่ได้มากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีไม่รู้จักประชาชน ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ประชาชนนอนไม่หลับคือไม่มีความหวัง ตอนนี้เงินเพื่อทั้งปีจะสูงที่สุดในรอบ 24 ปี เงินบาทอ่อนที่สุดในรอบ 16 ปี หนี้สาธารณะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ป้ายแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ราคาอาหารสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในเวลาแบบนี้ประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำที่จะสร้างความหวังกลับมาให้ประเทศ ไม่ใช่ให้ สมช. คิดแผน แล้วก็ไปตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาแต่ไม่สามารถทำให้ประเทศไทยออกจากวิกฤตได้เลย สำหรับ 3 แกนที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรี คือ 3 ท่าลาย ได้แก่ 1. ท่าลายศักยภาพในประเทศ ผ่านการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลว ททุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง หนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะมีแต่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีหนี้นโยบายและหนี้กองทุนน้ำมันด้วย 2. ท่าลายศักยภาพของประเทศไทยในต่างประเทศ เพราะเป็นรัฐบาลที่ไม่ทันโลก ไม่เจนจัดในสนามการเมืองโลก และโดยหลักการคือควรวางตัวเป็นกลางเพื่อรักษาสันติระหว่างประเทศแต่กลับไม่ทำ อย่างกรณีเครื่องบินรบเมียนมา MIG-29 รุกล้ำน่านฟ้าไทยเข้ามายิงคนในประเทศตัวเอง ก็เสี่ยงที่จะทำให้ไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะที่การตั้งผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาก็เป็นบุคคลที่มีมลทิน เคยมีความผิดเกี่ยวกับความเป็นสื่อปี่ยีสต์มาดำรงตำแหน่ง และ 3. ท่าลายศักยภาพประชาชน ซึ่งก็คือการทำลายเสรีภาพของ คนไทยทุกคน ละเมิดสิทธิประชาชนด้วยคตคติความที่เป็นการทำลายนิติรัฐ ทำลายกติกาของการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย เพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเอง โดยเฉพาะที่สำคัญคือการแอบอ้างเรื่องสถาบัน ที่ทำให้มีคนจำนวนมากถูกดำเนินคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทั้งที่รัฐบาลควรเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้มาตรา 112

ในยามที่บ้านเมืองบอบช้ำ ข้าราชการหมกแพ่ง ผู้คนสิ้นหวังด้วยวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน แบบนี้ นายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องไม่ใช่คนที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่ต้องเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง ต้องเป็นคนที่มิวิสัยทัศน์ มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ต้องเป็นคนที่รับฟังคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของตัวเองและคิดว่าจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกันได้อย่างไร ต้องเป็นคนที่มีความฝันไม่ใช่เพื่อฝัน สามารถบวกทฤษฎีกับการปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ได้จริง สามารถดึงจุดพลังจากคนหนุ่มสาวเพื่อหาทางไปข้างหน้าไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดก็ตาม

**พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** ตอบชี้แจงว่า ในเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว ทั้งในวาระก่อนหน้าและวาระการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการการ ซึ่งสรุปว่าได้รับงบประมาณจำนวนเท่าไรก็จะดำเนินการเท่านั้น หากพิจารณาไม่ผ่านก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานได้ชี้แจงในเรื่อง

ยุทธโศภณว่าสิ่งใดจำเป็นหรือไม่จำเป็น สิ่งใดเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนนั้น มีเหตุมีผลในตัวเอง ทั้งนี้ สิ่งที่กำลังกล่าวหาว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตนได้รับรายงานมาแล้วซึ่งบางประการที่เป็นประโยชน์ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่วนในเรื่องของการชุมนุมได้มีการอภิปรายในเรื่องการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อป้องกันผู้เห็นต่างนั้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ตนได้ให้นโยบายมาต่อเนื่องให้ใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการบังคับใช้กฎหมาย สิ่งใดแจ้งเตือนได้ก็ขอให้แจ้งเตือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ที่อาจได้รับคำชี้แจงที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนไปจึงได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อไม่ต้องการให้เยาวชนต้องอยู่ท่ามกลางอันตรายและถูกดำเนินคดี สำหรับการดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องของศาลซึ่งตนไม่เคยไปก้าวล่วงอำนาจศาล จึงขอให้สมาชิกฯ ระมัดระวังเรื่องการละเมิดอำนาจศาลด้วย ส่วนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น ตนได้ให้อย่างเต็มที่ โดยพยายามผ่อนหนัก ผ่อนเบา ผ่อนสั้น ผ่อนยาว มาโดยตลอด และไม่เข้าใจว่าเหตุใดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เหล่านี้จึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกับรัฐบาลชุดนี้ และมีพรรคการเมืองบางพรรคที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกที่สุด และคิดว่าคนไทยทั้งประเทศจะมองออกว่าการพุดจาในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทำลายล้างระบบต่าง ๆ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าคนไทยคงไม่ยอมให้เกิดขึ้น ดังนั้น จะมากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำการต่าง ๆ คงไม่ได้ เพราะท่านเป็นผู้เริ่มทำเอง ในเรื่องของการป้องกันประเทศ ดูแลชายแดน ดูแลน่านฟ้า ตนได้ตอบชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว ทั้งนี้ ตนจะทำให้ดีที่สุดแต่จะให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปได้ เพราะตนไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ทำงานด้วยระบบ ด้วยความร่วมมือ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเรา เรื่องกิจการการเมืองภายในและเรื่องการต่อสู้เป็นเรื่องของเขาซึ่งเราก็คงไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวายในสถานการณ์เช่นนี้ในประเทศของเราเช่นกันจึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการพุดจาต่าง ๆ และสิ่งที่ปรากฏออกมาแล้ว มีทั้งจริงและไม่จริง ซึ่งตนได้สอบถามไปแล้วว่ามีการดูแลหรือไม่ก็ได้รับรายงานว่ามีมีการดูแลในพื้นที่กับผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บและสูญเสีย การที่เราไม่นำคนในต่างประเทศที่เดือดร้อนเข้ามาในประเทศนั้น เราเคยนำเข้ามาแล้วหลายคนและยังคงเหลืออยู่อีกเกือบแสนคน โดยเราได้หาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขา ดูแลความยุติธรรม หาอาหาร ให้ยารักษาโรค โดยไม่เลือกปฏิบัติ และเขาได้กลับไปเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจว่าชายแดนเราเป็นชายแดนที่ติดกัน ไม่มีอะไรที่ชัดเจนนอกจากแนวที่ยึดถือกันไว้ตามธรรมชาติ อยู่ห่างกันระหว่างเราและกลุ่มต่อต้านไม่เกิน 500 เมตร ดังนั้น มีโอกาสที่จะปะทะกันของฝ่ายตรงข้ามและเกิดปัญหามากมายพอสมควรจึงต้องระมัดระวังอย่างที่สุด รวมทั้งได้ชี้แจงกรณีที่มีการนำภาพของตนมาแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากต่างประเทศว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่นำมาประกอบกันทั้งสิ้น โดยนำภาพตนไปยืนท่ามกลางคนที่พุดคุยกันซึ่งไม่เป็นความจริงและสามารถขอภาพจากกระทรวงการต่างประเทศได้

สำหรับเรื่องของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น ตนไม่ได้ไปทำลายระบบ กยศ. ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้ออกนอกระบบการศึกษา ปัญหาหนี้ กยศ. นั้น ตนได้ทำให้คนมีความรับผิดชอบโดยเมื่อกู้ยืมเงินไปก็จะต้องรับผิดชอบใช้คืน แต่ทำอย่างไรไม่ให้เป็นการเรื่องดอกเบี้ยย โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาเป็นสิ่งที่ดีและจะเรียนด้านใดก็ดีทั้งนั้น แต่เราควรเรียนในสาขาที่ผู้ประกอบการและประเทศต้องการ หากจบมาในสาขาที่ไม่ต้องการก็ไม่มีการทำงานทำและกลายเป็นภาระของประเทศซึ่งเราไม่สามารถทอดทิ้งได้ อย่างไรก็ตาม การเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นใช้งบประมาณสูงซึ่งขณะนี้โลกกำลังต้องการแรงงานในส่วนอาชีวะ โดยอาจจะเรียนไปด้วย

ทำงานไปด้วย สร้างเสริมประสบการณ์และไปเรียนในระดับปริญญาต่อภายหลัง มีธนาคารปริญญาคือเก็บเวลาเรียนไว้และนำไปศึกษาต่อเมื่อไรก็ได้โดยสิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเราต้องร่วมมือกันทำให้อยู่รอดไปด้วยกันในกรอบที่เป็นไปตามกติกาและสามารถทำได้ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนตนก็ได้ความสำคัญและไม่ต้องการให้เกิดการพาดพิงบุคคลภายนอกเพราะทำให้เกิดความเสียหายซึ่งมีทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริง ทั้งนี้ ในหลาย ๆ ประเด็นได้ชี้แจงไปแล้วแต่สมาชิก ๆ ก็ยังคงสอบถามอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะกรรมการที่สอบถามประเด็นเดิม ๆ ที่เคยสอบถามและตอบไปแล้วทำให้ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ จากการอภิปรายของสมาชิก ๆ ตนยินดีรับไว้ทุกเรื่อง ทั้งในเรื่องส่วนตัวต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้ตนเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ซึ่งภาพที่ออกมาเป็นภาพในอดีต ในเรื่องเครื่องบินขับไล่โจมตีแทนที่ต้องปลดประจำการเนื่องจากเกินอายุการใช้งานแล้วทั้งหมดจะใช้ได้ถึง 2575 มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 40 ปี จึงต้องวางแผนเป็น 3 ระยะ ครึ่งละ 4 เครื่อง และต้องใช้งบประมาณถึง 10 ปี หากทำได้ก็จะทยอยปลดประจำการสิ่งที่สำคัญคือต้องมองถึงศักยภาพด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเรื่องของสงครามนั้นจะมีการรบหรือไม่แต่ก็ต้องมีศักยภาพตรงนี้ไว้ ส่วนเรื่องที่ยังสงสัยว่าซื้อแต่เครื่องบินไม่มีระบบอาวุธนั้น จริง ๆ แล้วเป็นในตระกูลเดียวกันเมื่อซื้อสำหรับเครื่องอีกแบบหนึ่งก็สามารถใช้ในอีกแบบหนึ่งได้และหากต้องการติดตั้งอาวุธใหม่ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ซึ่งเราใช้อย่างประหยัดมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นและใช้ของเดิมประกอบไปบ้าง โดยเมื่อเพิ่มศักยภาพตรงนี้ได้ก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นตามไปด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายที่กล่าวไว้ในแต่ละเที่ยวบินมีราคาแพงนั้นเราได้มีการจัดหาเครื่องบินจำลองไว้ในหลายภารกิจซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการฝึกได้ ในเรื่องสถานการณ์ชายแดนเราก็จะต้องระวังอย่างที่สุดว่าจะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัย ส่วนข้อสงสัยเรื่องการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรสหรัฐอเมริกา การพิจารณาของสภาองค์กรในการขายยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศพันธมิตรจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของประเทศนั้น ๆ อาทิ การรักษาความลับในระดับสูง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับยุทโธปกรณ์ และความชัดเจนเรื่องงบประมาณ ซึ่งกองทัพอากาศได้ส่งหนังสือขอรับทราบราคาและระยะเวลาในการจัดหาไปยังทางการสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2564 และได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะผ่านการพิจารณาในต้นปี 2566 ซึ่งเราจะส่งหนังสือให้สหรัฐอเมริกาพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับเรื่องอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งของกองทัพเรือ เราจัดหาตามความจำเป็น มีการคัดเลือกแบบยุทโธปกรณ์อย่างน้อย 3 เครื่อง ติดตั้ง ณ ทักษะเรือภาคต่าง ๆ วงเงิน 4,070 ล้านบาท ใช้เวลา 4 ปี คือ ปี 2565 - 2568 โดยโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท.) ซึ่งมีตัวแทนภาคเอกชนต่าง ๆ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ โดยในส่วนของ TOR ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องจัดซื้อจากประเทศใดหรือบริษัทใด โดยมี 5 บริษัทจาก 4 ประเทศ เมื่อเราได้ตรวจคุณสมบัติที่กำหนดไปหากตรงกันก็สามารถเข้ามาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะต้องสามารถใช้งานอาวุธและรองรับการติดตั้งกระสุนหรือจรวดสำหรับปฏิบัติการได้ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ ส่วนเรื่องสถิติการตกของเครื่องบินรุ่นนี้นั้นการตกเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบการบินด้วยความเร็วสูงไม่ได้เกิดจากปัญหาของเครื่องยนต์แต่ประการใด ซึ่งการใช้เครื่องบินไม่ว่าจะรุ่นใดจะต้องมีการฝึกฝนจนมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยในเรื่องราคารุ่นนี้มีการจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดและความต้องการที่แตกต่างกับกองทัพของประเทศอื่นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคากันมากนัก ส่วนเรื่องการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือนั้นได้เคยกล่าวหลายครั้งแล้วว่าเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์จึงไม่สามารถซื้อได้ เพราะ TOR กำหนดไว้ว่าจะต้องมี

เครื่องยนต์และใช้เครื่องยนต์จากประเทศเยอรมัน ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันและเรายังยืนยันความต้องการนี้อยู่ ในเรื่องโรงซ่อมเรือ โรงจอดเรือนั้น เมื่อเดินทางไปแล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะเรือจะต้องมีที่จอด เมื่อเรามีขีดความสามารถในการทำและทำไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะหยุด

ส่วนเรื่องการใช้งบกลางที่สมาชิกฯ เห็นว่าผิดวัตถุประสงค์นั้น ได้ส่งคณะกรรมการให้เร่งดำเนินการตรวจสอบหาความรับผิดชอบซึ่งไม่ได้ปล่อยปละละเลยโดยอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องใช้งบกลางนั้นเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และอยู่ในแผนฟื้นฟูซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้งบกลางดำเนินการได้เพื่อให้สถานการณ์ด้านการเงินของบริษัท การบินไทยฯ ดีขึ้นในช่วงการฟื้นฟู สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญเป็นอันดับสูงสุดและคัดเลือกนักบินที่ดี ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งนักบินที่อยู่ในกองบินตำรวจและนอกกองบินตำรวจซึ่งมีคุณสมบัติและต้องผ่านการตรวจร่างกายตามมาตรฐานการบินและตรวจสภาพอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางอากาศนั้นจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงและต้องระมัดระวังอย่างที่สุด สำหรับเรื่องของพลังงานนั้นได้ชี้แจงหลายครั้งแล้ว โดยมีการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีการทำงานเป็นขั้นตอน มีการประชุมหารือ ตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วมกันซึ่งทุกคนยืนยันว่าจะรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุด ในเรื่องของไฟฟ้าสำรอง ค่าการกลั่น ค่าการตลาด แหล่งขุดเจาะ และการขยายปริมาณการผลิตนั้น ปัจจุบันการผลิตก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่งของไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการหยุดการผลิตตามที่สมาชิกฯ อภิปรายแต่เนื่องจากหมดสัญญากับบริษัทต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมาก็ได้มีการประมูลแข่งขันกันจนกระทั่งมีการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานเดิมเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตอย่างราบรื่น เราทราบดีว่าระดับกำลังการผลิตจะลดลง กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคง และเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่อีก 3 แปลง คือ ทะเลอ่าวไทย ในปี 2565 ครอบคลุม 35,000 ตารางกิโลเมตร จะได้ผู้รับสิทธิในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 และได้ให้นโยบายการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งก๊าซ แหล่งน้ำมันในพื้นที่เศรษฐกิจทางทะเลของเราร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนที่เราได้ทำกับประเทศมาเลเซียอยู่ ส่วนประเด็นค่าการกลั่นนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาด ในวันนี้ค่าการกลั่นและราคาน้ำมันเริ่มลดลง ในเรื่องของน้ำมันมีปัญหาตั้งแต่ต้น ในช่วงที่น้ำมันตก กลุ่มผลิตน้ำมันดิบได้ลดการผลิตทั้งหมดทำให้รายได้มีปัญหาเมื่อต้องการเพิ่มกำลังการผลิตการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเรื่องของโควิด-19 การใช้น้ำมันจึงลดลงไปอีกซึ่งหลายอย่างมีความซับซ้อน สำหรับเรื่อง LPG ในภาคครัวเรือนก็ใช้ราคาตลาดโลกเช่นเดียวกันตามโครงสร้าง ซึ่งได้เคยชี้แจงหลายครั้งแล้วว่าประเทศมาเลเซียและบรูไนมีน้ำมันเป็นของตนเองแต่ใช้งบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจนราคาถูก เรื่องการลงทุนของบริษัทในเครือ ปตท. นั้นเป็นการตัดสินใจของบริษัทเอกชนที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่มีขั้นตอนการพิจารณาตั้งแต่ฝ่ายบริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้น และเป็นกระบวนการตามปกติของบริษัทที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญคือเงินลงทุนนั้นเป็นเงินลงทุนของเอกชนไม่ใช่เงินของรัฐหรือเงินของแผ่นดิน

ทั้งนี้ การเดินทาง 8 ปีของรัฐบาลชุดนี้เพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้ว จับต้องได้แล้ว และมีประชาชนได้รับประโยชน์ไปแล้ว โดยเป็น 8 ปี แห่งความมั่นคง เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศได้ร่วมมือกันทำให้ทำงานได้สำเร็จ โดยรัฐบาลได้รักษาความมั่นคง รักษาบรรยากาศให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น ซึ่งไม่ได้หมายความว่า

จะไม่มี การชุมนุมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นต่าง หรือการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกร ประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเพียงแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดยรัฐบาลได้ใช้แนวทางสันติสากลกำกับดูแลและไม่มี การบานปลายไปสู่ความสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อคนไทย ด้วยน้ำมือของคนไทยกันเอง รัฐบาลต้องแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างยั่งยืนทั้งอดีต ปัจจุบัน และเตรียมการในอนาคต และภารกิจที่ผ่านมาในอดีตที่รัฐบาลนี้ได้แก้ปัญหาคือการปลดตรงแดง ICAO ที่พูดถึงการละเลยไม่กำกับดูแลตรวจสอบสายการบินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลส่งผลให้ปี 2558 ICAO ประกาศติดตรงแดงเป็นเหตุให้ไทยไม่สามารถเพิ่มเส้นทางการบินและความถี่ในการบินได้ อีกทั้งสายการบินของไทยที่บินไปต่างประเทศจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากประเทศปลายทางเนื่องจากเกิดความไม่เชื่อมั่นทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว และระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ซึ่งถือเป็นภาระเร่งด่วนตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยตนได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยใช้เวลา 2 ปี และสำเร็จเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สามารถปลดตรงแดง ICAO ได้ซึ่งทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินในภาคท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคโดยรัฐบาลได้ต่อยอดพัฒนาสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งทางอากาศ น้ำ บก สำหรับในเรื่องของการค้ามนุษย์นั้น ประเทศไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้สำเร็จ ซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้บรรลุในวาระแห่งชาติต่อมาตั้งแต่ปี 2547 โดยได้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมงใน 7 จังหวัดน่าน ร่อง ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายและเหยื่อ มีความจริงจังจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งและเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของไทยในสายตาชาวโลกซึ่งสามารถขยายผลสู่การทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การฟอกเงิน ขบวนการทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในทางกลับกันหากเราไม่สามารถเอาชนะกระบวนการเหล่านี้ได้ระบบเศรษฐกิจก็จะสั่นคลอน กระทบต่อการค้าการลงทุนในภาพรวม หรืออาจถูกปฏิเสธกิจการซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางประมงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการแก้ปัญหาบริษัท การบินไทยฯ ให้หลุดพ้นจากสภาวะล้มละลายนั้นเป็นปัญหาการขาดทุนสะสมต่อเนื่องตั้งแต่ 2554 เฉลี่ยปีละกว่า 7,000 ล้านบาท ทำให้ปี 2563 มีภาระหนี้สินกว่า 300,000 ล้านบาท ขาดสภาพคล่องกว่า 54,000 ล้านบาท จำเป็นต้องให้รัฐเพิ่มทุนกว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานี้และนำเข้าสู่แผนการฟื้นฟู โดยติดตามแผนการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดผ่านกระทรวงการคลัง ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมาทราบว่า คณะทำงานได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัดทำให้ผลการดำเนินงานล่าสุดดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม ปัจจุบันการบินไทยมีสภาพคล่องทางการเงินที่เข้มแข็งมากขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในปี 2567 หรือเร็วขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นที่มาของพื้นฐานทางสังคมและปากท้อง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งตนได้มีการดำเนินงานตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้ประชาชนผู้ยากไร้และเกษตรกร เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 1.2 ล้านไร่ และจะเดินหน้าทำต่อไปทั้งหมด 5.7 ล้านไร่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกป่า สร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินรกร้าง การสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนมีการจัดทำเขตในแผนที่ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 หรือ One Map เพื่อแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อนอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 22 จังหวัด ยังเหลืออีก 44 จังหวัด ซึ่งจะต้องเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้เร่งลงทุนเตรียมความพร้อมให้ประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันได้ โดยช่วงปี 2558 – 2562 มีการลงทุนจริงในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการขยายตัวการลงทุนของภาครัฐถึงร้อยละ 7.9 ต่อปี มีการพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์และระบบรางเพื่อกระจายความเจริญทุกทิศทั่วไทย ทั้งนี้ เรามีระบบ e-Payment ที่ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ และประเทศไทยอยู่อันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ใช้ Mobile Banking มากที่สุดในโลก สำหรับเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น ได้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าจากร้อยละ 31.8 เป็นร้อยละ 40 และพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนชุมชนและท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้จากการปลูกป่า

**นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** ชี้แจงกรณีที่มีผู้กล่าวว่าตนยอมรับว่ามีการใช้สเปกแวร์หรือระบบแอปฟิงเงาะข้อมูลของประชาชนในโทรศัพท์มือถือ โดยได้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางว่า ได้ดูคลิปที่ตนเองพูดในประเด็นนี้แล้วก็ไม่มีการพูดว่ามีเพียงแต่พูดว่ากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ และทราบว่ามีระบบนี้ใช้ในเรื่องความมั่นคงและยาเสพติด จับผู้ก่อการร้าย และแอปฟิงคนค้ายาเสพติด ซึ่งไม่ได้พูดว่ามีในเมืองไทยหรือระบบราชการไทย และยืนยันว่าในกระทรวงฯ ก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

**นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน** ตอบชี้แจงประเด็นปริมาณหรือค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า หรือกำลังการผลิตส่วนเกินว่า สูตรคำนวณที่สมาชิกฯ อภิปรายเป็นสูตรคำนวณเดียวกับที่กระทรวงพลังงานใช้ แต่ผลลัพธ์ต่างกัน สมาชิกฯ ได้ผลลัพธ์ร้อยละ 55 กระทรวงพลังงานได้ผลลัพธ์ร้อยละ 35 เนื่องจากกำลังการผลิตที่สมาชิกฯ นำมาใช้คำนวณเป็นกำลังการผลิตรวมของโรงงานไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง แต่กำลังการผลิตที่กระทรวงพลังงานใช้คำนวณจากกำลังการผลิตที่ฟิงฟ้าได้ร้อยละ 100 ในหนึ่งวัน และพยายามจะปรับกำลังผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่า 50,000 เมกะวัตต์ ตามแผนการผลิตของปี 2565 โดยผลิตลดลง 3,000 กว่าเมกะวัตต์ และเมื่อคำนวณกำลังการผลิตที่ฟิงฟ้าได้ จะได้ตัวเลขร้อยละ 35 ซึ่งเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามแผน ไม่มีใครว่า ณ เวลานั้น จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้น เมื่อปริมาณความต้องการลดลง กำลังการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาความพร้อมจ่าย และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นการผลิตที่มีการอนุมัติก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่ ขออย่าได้มีความกังวลว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าที่มีการปิดตัวลงนั้น ได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นโรงงานที่เตรียมปลดระวางและมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ และมีการอนุมัติมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าดำรงตำแหน่งเช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติและมีหลักวิชาการสนับสนุน ส่วนเรื่องค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟที (FT) นั้น หลายท่านอาจจะบอกว่าเนื่องจากค่าเชื้อเพลิงสูงทำให้ค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูง ค่า FT จึงสูงขึ้นไปด้วยนั้น ตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง ค่า FT ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลย และมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเหตุการณ์นำเข้าก๊าซธรรมชาติมากขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มค่า FT แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรณีข้อพิพาทกับบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่นฯ และบริษัทโททาลเอนเนอร์ยีส์ กรุ๊ป และมีการเพิ่มกำลังการผลิตที่หลุมอื่น ๆ มาทดแทน ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาตินั้นมีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับการใช้งาน



### นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีให้ตอบชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงกรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดซื้อน้ำบาดาลไปหลายขวดโดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไป ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการเลื่อนและยกเลิกไปแต่วงเงินยังอยู่เช่นเดิมเพราะเมื่อยกเลิกไปแล้วในเบื้องต้นได้มีความตั้งใจว่าบาดาลเขต 2 ในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นดูแลพื้นที่ในหลายจังหวัด ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความตั้งใจว่าจะนำน้ำไปแจกจ่ายตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนที่ติดโควิด-19 เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ได้มีการกระจายการจัดซื้อขวดน้ำในแต่ละเขตให้ไปอยู่ตามแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น เขต 1 ลำปาง 300,000 กว่าขวด สระบุรี 400,000 กว่าขวด นครราชสีมา 200,000 กว่าขวด กำแพงเพชร ระยอง อุบลราชธานี สุพรรณบุรี เหลืออยู่ 400,000 กว่าขวด ขอนแก่น 300,000 กว่าขวด ตราด 500,000 – 600,000 ขวด อีกทั้งราชบุรี อุตรดิตถ์ และสงขลา และที่สมาชิกฯ ห่วงใยว่ามีการนำเอาขวดที่ย้ายถ่ายเทไปนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นขวดสต็อกเดิมที่ค้างและอยู่ในระหว่างการดำเนินการแจกจ่ายไปยังประชาชน ส่วนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าเหตุใดจึงดำเนินการอย่างรวดเร็วแทนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคมเมื่อเข้าปีงบประมาณแล้ว และหวังว่าจะมีการทุจริตหรือไม่ นั้น ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการในลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี 2564 และปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ระบุว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้สามารถก่อกู้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ 2566 นั้น ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ละคณะพิจารณาเสร็จแล้ว ขอให้ถือว่าหน่วยงานต่าง ๆ นั้นได้รับงบประมาณในการดำเนินการได้โดยที่ผ่านมาทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ผ่านการพิจารณาของแต่ละคณะอนุกรรมการ จึงได้จัดซื้อจัดจ้างไปตามกระบวนการที่ทางกรมบัญชีกลางได้เร่งรัดมา ไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตหรือเร่งด่วนประการใด ทั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นการทำงานภายใต้ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้ดูแลมิติทั้งในเรื่องน้ำและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน

### นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ 4 ประเด็น คือ 1. เงินเพื่อและค่าครองชีพ 2. เงินเพื่อซ้ำเติมเกษตรกร ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รายได้ทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาหนี้สินเกษตรกร และปัญหาราคาปุ๋ย 3. รัฐบาลไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชน 4. ชีตความสามารถในการแข่งขันลดลงจนสู้ประเทศเวียดนามไม่ได้ โดยปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก อันเป็นผลมาจากภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัว วิกฤตโควิด-19 และวิกฤตติสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ผลกระทบที่เกิดขึ้นหนักที่สุดและชัดเจนก็คือทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ตัวเลขเฉพาะเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ที่สำคัญคือราคาก๊าซธรรมชาติของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 195

นี่จึงเป็นคำตอบเบื้องต้นว่าทำไมราคาปุ๋ยสำหรับเกษตรกรจึงเพิ่มขึ้นสูงมาก และไม่ได้เพิ่มขึ้นเฉพาะในเมืองไทย แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากต้องใช้ธาตุที่สำคัญสามตัวคือ N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) และ K (โพแทสเซียม) ซึ่งมาจากก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นคำตอบว่าทำไมปุ๋ยจึงมีราคาแพง สำหรับประเทศไทย ต้องถือว่าสถานการณ์เงินเฟ้อดีกว่าหลายประเทศ ดีกว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศในโลก การจัดกลุ่มประเทศตามอัตราเงินเฟ้อ ประเทศไทยมีภาวะเงินเฟ้ออยู่ในลำดับที่ 125 จาก 137 ประเทศของโลก แปลว่ามีแค่เพียง 12 ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อน้อยกว่าประเทศไทย หลังจากนั้นเมื่อดูตัวเลขการจัดอันดับเปรียบเทียบประเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ในราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบรายได้อัตราค่าอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ โดยประเทศไทยได้คะแนน 81.8 จาก 100 คะแนน ดีที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ของเอเชีย แสดงให้เห็นว่าประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ ดีกว่าประเทศจีนเกาหลี อินเดีย และประเทศในอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ และขอยืนยันว่าราคาสินค้าในรัฐบาลนี้ไม่ได้แพงที่สุดตามที่สมาชิกฯ กล่าวอ้าง โดยกระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าและบริการ ทั้งรายจ่ายและรายได้ เพราะเราตระหนักว่าสองเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องของรายจ่ายคือการเข้าไปกำกับดูแลราคาสินค้าตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ คือ วิน-วิน โมเดล ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ เกษตรกรต้องไม่ถูกกดราคาพืชผลการเกษตร ผู้ประกอบการต้องประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ขาดทุนจนหยุดการผลิตและทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาด และผู้บริโภคต้องไม่รับภาระจนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาสินค้าและบริการ นอกจากนั้นยังมีมาตรการเชิงรุกและเชิงลึก ไม่ใช่พิจารณาแบบองค์รวม ตลอดจนยึดหลักที่ชัดเจน ดังนี้ 1. หากต้นทุนไม่เพิ่ม ไม่ให้ขึ้นราคา 2. จะตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคให้ช้าที่สุด และตราบเท่าที่ผู้ประกอบการจะไม่ขาดทุนจนหยุดการผลิต 3. หากต้นทุนสูงขึ้นจริง อนุญาตให้ปรับราคาได้ตามราคาต้นทุนที่สูงขึ้นจริงและน้อยที่สุดเท่าที่จะปรับขึ้นได้ และเมื่อต้นทุนลดลงจะต้องปรับลดราคาลงมาทันทีตามนโยบาย

**นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน**  
**ในสภาผู้แทนราษฎร** อภิปรายสรุปญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามเวลาที่ได้รับการจัดสรร

จากนั้น ประธานฯ ได้นัดประชุมเพื่อลงมติ ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา

(5) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

(6) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

(7) เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 22.31 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 22.31 นาฬิกา

\*\*\*\*\*

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร